

JOEL COSTA MALABANAN

Ipinanganak si Joel Costa Malabanan sa Los Banos, Laguna at lumaki sa Indang, Cavite. Kasalukuyan siyang nagtuturo sa Philippine Normal University. Tagapagtaguyod din siya ng Baybayin mula pa noong 1995 at kasapi ng Tanggol Wika na nananawagang panatilihin ang pagtuturo ng wikang Filipino at Panitikan sa kolehiyo. Isa rin siyang musikero at tagapagsulong ng *Pagtatahip-Dunong* sa larangan ng edukasyon.

RÉNGŌNG ZHÌNÉNG 人工智能 HAIBUN

Sampung taon ang itinagal ng pandemyang COVID-19. Sanay na ang mga tao nang may face mask at social distancing. One third ng populasyon ng mundo ang namatay at karamihan ay mula sa Amerika, na patuloy pa rin ang kaguluhan dahil sa racial discrimination. China ang pinakamaunlad na bansa sa mundo at pinalitan na ng Mandarin at Fookien ang English bilang universal language.

Obligado ang lahat na matuto ng alinmang wika ng China. Lahat ng transaksyon ay online at nakaprograma na ang lahat mula sa Model 107, na sinimulan ng Chinese computer scientist na si Xia Peisu. Binuwag na ang DepEd at CHED noong 2028 dahil nakaprograma na ang template ng labor-export education sa online modality sa bansa gamit ang *Artificial Intelligence* mula sa Beijing. *AI* na ang ginagamit sa edukasyon, bangko, negosyo, at maging sa operasyon ng MRT at LRT, na nasa ilalim na ng Tencent (TCEHY), ang pinakamalaking Chinese company sa buong mundo. Hawak din nito ang online shopping industry at ang lahat ng automated transport system ng bansa.

Maraming guro, accountant, call center agents, doktor, nurse, at factory workers ang nawalan ng trabaho dahil mga computer na ang ginagamit sa halos lahat ng bagay. Karamihan sa kompanyang pag-aari ng mga Chinese sa Pilipinas ay gumagamit na ng robot mula sa *AI Nemo*, *AUBO*, *Borns Robotics*, *Geek+*, *Makeblock*, *Rokid*, at iba pang nangungunang industriya sa China pagdating sa robotics. Ang pinakamaunlad na industriyang Filipino ay ang pag-eeksport ng tao na nakapagpapadala ng maraming OFW sa iba't ibang panig ng mundo. Sa 2034, idaraos ang plebesito kung papayag na ba ang Pilipinas na maging probinsya ng China.

Paalam, chalk at pisara,
Pati guro'y etsa-pwera.
Online teaching ay *AI* na,
Huān yíng na tayo sa China!